
๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙2

วันศุกรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย4

.............................................................................................................
6

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารยจํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. นายดุสิต  เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๑๐. นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายไพรัช  อรรถกามานนท ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๓. รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๔. อาจารยขจิตพรรณ  อมรปาน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์  จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๘. รองศาสตราจารยสุพจน  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๙. อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๐. รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๑. อาจารยนภพร  เชื้อขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๒. รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๓. อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบด/ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม



๒

๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ  เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์  อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี
๒. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รองอธิการบดี
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕. อาจารยชินวงศ  ศรีงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๖. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
๗. อาจารยประวิทย  ขาวปลื้ม ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๘. อาจารยธงชัย  ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. อาจารยณัฐพล  ชุมวรฐายี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๑๐. นายสมชาย  ทองพันธอยู รักษาการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๑๑. นางจันทา  สมตน ท่ีปรึกษาดานนโยบายและแผน
๑๒. นายกุลธวัช สมารักษ เจาหนาท่ีบริษัท ITDS
๑๓. นางสาวเสาวรส  ศรีสุข เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป กองนโยบายและแผน
๑๔. นางสาวสุจิตรา  คําสัมฤทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
๑๕. นางสาวสรอยทอง  เมณฑกูล นิติกร
๑๖. นางสาวฐิติภรณ  พงษประเสริฐ นิติกร
๑๗. นางสาววิลาสินี  สมอารยพงศ นิติกร
๑๘. นายวิทู  โชติรัตน นิติกร
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๐. อาจารยกฤตพล  วังภูสิต ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๑. นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๒๒. นางลภัสรดา  นาคพริก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.2

ระเบียบวาระการประชุม4

นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานท่ีประชุมกลาวเปดการประชุม
และเปนประธานการประชุมในวาระท่ี ๑ วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓.๑ – ๓.๒ ซึ่งเปนการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ6

ในสภามหาวิทยาลัย ฝายเลขานุการและนิติกร จากนั้นตั้งแตวาระท่ี ๓.๓ เปนตนไปไดมอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทําหนาท่ีประธานการประชุม สรุปไดดังนี้8



๓

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ2

๑.๑ โปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร4

อาจารยจุ ไร  วรศักดิ์ โยธิน  รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ งวา ตาม ท่ี
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอขอ6

พระราชทานโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร จํานวน ๑๑ ราย โดยสํานักนายกรัฐมนตรีไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง8

นั้น บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ตามท่ีเสนอทุกราย ตามเอกสารราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖๒ วันท่ี ๒๙ มกราคม10

พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป และผูทรงคุณวุฒิไดมาประชุมในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งนี้แลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ12

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวตอนรับและมอบดอกไมแสดงความยินดีตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ14

มติท่ีประชุม รับทราบ
16

๑.๒ ขอขมาลาอุปสมบท/เนกขัมมนารี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยพุทธวิชชาลัยไดจัดโครงการ18

พระนครธรรมเฉลิมฉลอง ๑๒๓ ป การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จาริกบําเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและ
วัดไทย ประเทศอินเดีย – เนปาล รุนท่ี ๖ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี ๑-๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙20

การดําเนินการโครงการในครั้งนี้ มีบุคลากรสายวิชาการท่ีเขารวมอุปสมบท ไดแก ๑) อาจารยชินวงศ  ศรีงาม คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ๒) อาจารยประกาศิต  โสไกร ผูชวยอธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกองอาคารสถานท่ี22

และสิ่งแวดลอม ๓) อาจารยฉันทัส  เพียรธรรม อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๔) อาจารย
อภิศักดิ์  คูกระสังข อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ ๕) ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐ  มากุล อาจารยประจําคณะ24

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีบุคลากรสายวิชาการท่ีบวชเนกขัมมนารี ๓ ราย ไดแก ๑) ผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ
เล็กวิไล ๒) ผูชวยศาสตราจารยจิตราภา  กุณฑลบุตร และ ๓) อาจารยชัชญาภา  วัฒนธรรม ท้ังสามรายเปนอาจารย26

ประจําวิทยาลัยการฝกหัดครู
ในโอกาสนี้ บุคลากรสายวิชาการท้ัง ๘ รายจึงมาขอขมาเพ่ือลาอุปสมบทและบวชเนกขัมมนารี28

จากนั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดเชิญอาจารยประยูร  ปอมสุวรรณ อาจารยสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รักษาราชการแทนผูอํานวยการพุทธวิชชาลัย เปนผูดําเนินการ30

พิธีขอขมาลาอุปสมบท/บวชเนกขัมมนารี โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเปนประธานในพิธี นายถนอม  อินทรกําเนิด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนผูแทนสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/32

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง เปนผูแทนฝายบริหาร



๔

มติท่ีประชุม รับทราบ พรอมรวมอนุโมทนาและอโหสิกรรมแกผูลาอุปสมบท/บวชเนกขัมมนารี
2

๑.๓ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา เนื่องจากมีบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาของ4

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และไดรับรางวัลเชิดชู
เกียรติจากหนวยงานภายนอก ดังนี้6

๑) บุคลากรท่ีไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน
๒ ราย ไดแก (๑) อาจารยอเนกชัย  หอมพิกุล ขาราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชา8

รัฐประศาสนศาสตร อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (๒) นางสาวสุมนา  โสตถิผลอนันต พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๒๐10

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) บุคลากรท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก ผูชวยศาสตราจารยมุกดา12

ลิบลับ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับรางวัล “สตรีตัวอยางแหงป”
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๘ สาขาบริการวิชาการ จากโครงการหนึ่งลานกลาความดีถวายในหลวง สํานักงาน14

คณะกรรมการรางวัลไทย
๓) นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลเชิดชู เกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก นักศึกษาสาขาวิชา16

ภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันเทศกาลเลานิทานนานาชาติ The 3rd Surin International
Storytelling Festival 2016 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร จังหวัดสุรินทร ระหวาง ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๙18

ไดแก (๑) นายภาณุวัฒน  พุมพวง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปท่ี ๑ ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันเลา
นิทานภาษาอังกฤษ และ (๒) นางสาวภาวินี  หนูหลง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปท่ี ๓ ไดรับรางวัลชมเชย20

โดยมี  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา จารุจินดา และอาจารย Rowena Buniel เปนอาจารยผูฝกซอม
๔) นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลปไทยไดรับรางวัลชนะเลิศ การแสดงชุดระบํามอญเกาะเกร็ดในการ22

ประกวดการแสดงดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินของนิสิตนักศึกษาการประชุมเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางสถาบัน ครั้งท่ี ๗ “สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม รวมใจจิตอาสาสูการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู ในศตวรรษท่ี24

๒๑” ระหวางวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ไดแก (๑) นายพรชัย   ปนสังข (๒) นายสาธิต   เพ็ชรงาม (๓)
นายชินภัทร   มีทอง (๔) นายณัฐพงษ   พงษเจริญ (๕) นายวศินี   ทองหลอ (๖) นางสาวอรพรรณ   นากอก (๗)26

นางสาวสมฤดี   ชาวหนอง (๘) นางสาวสุวนันท   เถาสุวรรณ โดยมีผูชวยศาสตราจารยบุญศิริ  นิยมทัศน เปนอาจารย
ผูฝกซอม28

๕) นักศึกษาสาขานาฏศิลปและการละครไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแสดงชุดระบํา
หิ่งหอยอัมพวาประกวดการแสดงดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินของนิสิตนักศึกษา ในการประชุมเครือขายประกัน30

คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน ครั้งท่ี ๗ “สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม รวมใจจิตอาสา สูการพัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรู ในศตวรรษท่ี ๒๑” ระหวางวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ไดแก (๑) นางสาวพิชญาณี  ธงภักดี (๒)32



๕

นางสาวประภาพร  สินพระยากุล (๓) นายสุรชัย  เนียมสําลี (๔) นายณัฐพล  นวะสิมัยนาม (๕) นายพิพนธ
แสงจันทร (๖) นางสาวเกษศิรินทร  ปดทุม (๗) นายกิตติรัตน  หมุนลี (๘) นางสาวกุลิสรา  เฉลยสุข (๙) นางสาว2

กมลวรรณ  แสนดี (๑๐) นางสาวปวีณ   พันธสีมา โดยมีผู ชวยศาสตราจารยประจักษ   ไม เจริญ และ
รองศาสตราจารยสมชาย  พูลพิพัฒน เปนอาจารยผูฝกซอม4

จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ จากนั้นไดเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตร
แสดงความยินดีแกบุคคลดังกลาว6

หลังจากพิธีมอบเกียรติคุณบัตร นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวแสดงความยินดีและขอใหผูท่ีไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการและผูท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติทุกคน ใหมีความพากเพียรและรักษาคุณภาพของตนไวตลอดไป8

มติท่ีประชุม รับทราบ
10

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้ง12

ท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว
จํานวน ๑๒ หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรด14

พิจารณารับรองรายงานการประชุมซึ่งมี ๒ ฉบับ
มติท่ีประชุม ๑) รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ โดยมีแกไขท่ีหนา ๑ ของรายงานการประชุม โดยเพ่ิม16

ผูลาประชุมลําดับท่ี ๕ นายไพรัช  อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง18

๒) รับรองรายงานการประชุมวาระ ๓.๕ ซึ่งเปนวาระลับ โดยมีแกไข ผูมาประชุมลําดับท่ี ๑๑.
อาจารยศุภลักษณ  ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย20

ตําแหนง แกไขเปน อาจารยขจิตพรรณ  อมรปาน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง22

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา24

๓.๑ เลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตาม ท่ี ได มีการโปรดเกล าฯ  แต งตั้ งกรรมการ26

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไปแลวนั้น ในการนี้เห็นสมควรดําเนินการตามมาตรา
๑๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการ28

สภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หนา ๖ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา30

มติท่ีประชุม เห็นชอบเลือกนายถนอม  อินทรกําเนิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งปฏิบัติหนาท่ีเปน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไดอยางดียิ่ง32



๖

๓.๒ รายงานผลการสอบขอเท็จจริง (วาระลับ)2

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๑๑/๑๓๙๕๙ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได4

ดําเนินการแลว จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ซึ่งนําเสนอเปนวาระลบั จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา6

มติท่ีประชุม มอบฝายเลขานุการดําเนินการตามมติท่ีประชุม
8

๓.๓ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ10

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ไดแก อาจารยราเมศ  จุยจุลเจิม อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี12

ซึ่งขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา ในการนี้คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการไดดําเนินการมาโดยลําดับ ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารยราเมศ  จุยจุลเจิม14

มีคุณภาพ ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ี
ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา16

มติท่ีประชุม อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและใหแตงตั้งอาจารยราเมศ  จุยจุลเจิม เปนผูชวย
ศาสตราจารย  สาขาวิชาชีววิทยา ท้ังนี้ตั้ งแตวัน ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่ งเปนวัน ท่ี18

สภามหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดรับเอกสารครบถวนสมบูรณ
20

๓.๔ โครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วาระ22

๓.๔ ปญหาการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ โดยมติท่ี
ประชุมใหถอนวาระนี้ออกไปกอน แลวนํามาเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ โดยมีขอสังเกตและขอเสนแนะดังนี้24

๑) ใหจัดทํารายละเอียดโครงการฯ เพ่ือซื้อบริการจากผูประกอบการเต็มรูปแบบ ๒) ใหคํานวณรายละเอียดคาใชจาย
เปรียบเทียบคาใชจาย (งบประมาณ) การใชหองเรียนแบบเดิมกับหองเรียนคุณภาพฯ โดยละเอียด เชน หากตอง26

ปรับปรุงหองเรียนท่ีมีอยูเดิมจะตองใชครุภัณฑใดบาง มีตนทุนเทาใด ๓) ใหพิจารณาตามความจําเปนวาหองเรียนใดมี
ความจําเปนตองทํา หองใดไมจําเปนตองทํา ๔) หากมหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการนี้ โดยจัดทําหองเรียนคุณภาพ28

เอง ตองทําระบบเครือขายกอน และตองมีระบบสํารองขอมูล ๕) ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในประเด็นท่ีตองมี
บุคลากรใหบริการดูแลเครื่องมือและอํานวยความสะดวกแกอาจารยผูสอน การจัดทําหองเรียนคุณภาพจะแกปญหา30

ความไมพึงพอใจของผูสอนได และควรสํารวจความตองการของผูสอนวา ตองการใชเครื่องมือท่ีจําเปนอยางไรบาง ๖)
ใหคิดงบประมาณสําหรับการดูแลซอมบํารุงระบบดวย ๗) อายุการใชงานของครุภัณฑบางอยาง เชน จอ LED มีอายุ32

๑๐ ป หากเปนการประหยัดในระยะยาว สามารถจัดทําสัญญาระยายาว ๑๐ ไดหรือไม ๘) ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอ



๗

โครงการท่ีทบทวนแลวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวันศุกรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากนั้นไดเชิญผูชวย
ศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดีและนายสมชาย  ทองพันธุอยู ผูอํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทน2

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอโครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดลอมในการจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยท่ี ๕ ปรับปรุงสภาพแวดลอม4

สื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรเรียนรูใหทันสมัย ความวา โครงการนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการ
หองเรียนคุณภาพ ๒) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาจารย นักวิชาการของมหาวิทยาลัยใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ6

ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มรูปแบบดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ๓) พัฒนาระบบการใหบริการสื่อตาม
ประสงค เพ่ือใชเปนศูนยแสดงขอมูลเนื้อหาของอาจารยผูสอนแตละทาน ๔) ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการเรียนรู8

(Learning Environment) ของหองเรียน เพ่ือกระตุนกระบวนการเรียนรูและการเรียนการสอนดวย ICT อยางเต็ม
รูปแบบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา10

อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําถามวา หองเรียน
ท้ังหมดมีก่ีหอง12

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง ใหขอมูลวา หองเรียนท้ังหมดมี ๒๐๘ หอง เปนหองบรรยาย
๑๐๕ หอง หองปฏิบัติการ ๑๐๓ หอง14

อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารเสนอให
ดําเนินการโครงการเปนระยะๆ (Phase)16

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา โดยสรุปอาจารยมณฑล  จันทรแจมใสเสนอใหจัดทําเปนระยะใน
พ้ืนท่ีท่ีอุปกรณสื่อโสตทัศนเสื่อมคุณภาพตามลําดับ และเสนอแนะวาควรมีการประชุมรวมกับคณบดีและผูอํานวยการ18

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกอน เนื่องจากผูอํานวยการไดนําเสนอวาตองซอมแซม ดังนั้นจะใชวิธีการ
ใด จะซอมแซมไปดวยหรือใชของใหมไปดวย20

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง ใหขอมูลวา การเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปประสบปญหาการ
ใชหองเรียนและสื่อโสตทัศนมาก ในขณะท่ีบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมเพียงพอตอการ22

ใหบริการ โครงการนี้จึงเปนการแกไขปญหาหองเรียนและสื่อโสตทัศนท่ีประสบอยู
รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอใหคณบดีและ24

อาจารยแตละสาขาวิชาแตละคณะไปปรึกษาหารือถึงความจําเปนเก่ียวกับการใชหอง รวมท้ังหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซึ่ง
นักศึกษาเรียนเปนหมูใหญ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหองใหมีความพรอม26

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา โครงการนี้เปนการซื้อบริการ ถาใหรองอธิการบดีไปคิดรวมกับ
คณบดี ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ขอใหใชเวลา28

ไมนาน
รองศาสตราจารยสุพจน  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารกลาววา30

โครงการนี้เปนความจําเปน แตตองการทราบวาขอมูลท่ีสํารวจมานั้นสํารวจมาจากไหน



๘

รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงกลาววา
ฝายบริหารไดพิจารณาในเชิงผูปฏิบัติและผูบริหาร บางเรื่อง เชน การวางเครือขายอินเตอรเน็ตและ WiFi ไมสามารถ2

ทําเปนระยะได
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สภามหาวิทยาลัยทราบดีวาระบบหองเรียนคุณภาพนั้นเปนระบบ4

ท่ีดี แตฝายบริหารควรมีความเขาใจท่ีตรงกันเสียกอน
อธิการบดีใหขอมูลวา ถาใชระบบหองเรียนคุณภาพจะครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบสัญญาณ6

เครือขายดวย
นายดุสิต  เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา มหาวิทยาลัยตองพัฒนา8

อาจารย โครงการนี้เปนโครงการท่ีมีประโยชนแตควรใหตรวจสอบขอมูลจากสถาบันท่ีดําเนินการมาแลว เพ่ือใหได
บริการท่ีมีคุณภาพดี และคิดคาบริการไมแพง10

รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะให
มหาวิทยาลัยใชงบประมาณใหคุมคา12

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ท่ีประชุมไมไดอภิปรายเรื่องคุณภาพประสิทธิภาพของระบบ
หองเรียนคุณภาพท่ีมีตอการเรียนรู ประเด็นท่ีอภิปรายคือ ใหผูบริหารมีสวนรวมกันคิดเพ่ือจะไดปลอดโปรงใจสบายใจ14

ในการทํางานรวมกัน
ศาสตราจารยจํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา เห็นดวยกับ16

โครงการนี้ แตรายละเอียดคงตองนํามาเสนอเก่ียวกับการบริหารจัดการ ตามมติท่ีประชุมหนา ๙ ท่ีระบุวา “ใหจัดทํา
รายละเอียดโครงการฯ เพ่ือซื้อบริการจากผูประกอบการเต็มรูปแบบ” นั้น จากการนําเสนอยังใหรายละเอียดไมชัดเจนนัก18

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ๑) ใหรองอธิการบดี คณบดีทุกคณะและหนวยงานท่ี
เก่ียวของประชุมหารือกัน ๒) เม่ือไปดําเนินการใหไปศึกษาวาผูประกอบการรายใดท่ีทําไดดี ใหราคาท่ีไมแพง แลว20

นํามาเสนอ เพราะโครงการนี้ทําใหนักศึกษา เพ่ือประโยชนของนักศึกษา ๓) ใหมีรายละเอียดของโครงการตามมติครั้ง
ท่ีแลว22

มติท่ีประชุม ๑) ใหรองอธิการบดี คณบดีทุกคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของประชุมหารือกัน
๒) เม่ือไปดําเนินการใหไปศึกษาวาผูประกอบการรายใดท่ีทําไดดี ใหราคาท่ีไมแพง แลวนํามาเสนอ24

เพราะโครงการนี้ทําใหนักศึกษา เพ่ือประโยชนของนักศึกษา
๓) ใหมีรายละเอียดของโครงการตามมติครั้งท่ีแลว26

๓.๕ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ28

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแตวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแลวนั้น ในการนี้  เห็นควรดําเนินการตามขอ30

๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้32

๑) ประธานกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ



๙

๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ท่ี ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวา ๕ คน2

แตไมเกิน ๑๐ คน
๓) เลขานุการ ซึ่งแตงตั้งจากรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือผู ท่ีไดรับมอบหมาย และอาจแตงตั้ง4

ผูชวยเลขานุการจากบุคคลากรของมหาวิทยาลัยจํานวนไมเกินสามคน
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา6

ท่ีประชุมเลือกศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว เปนประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ และใหเพ่ิมศาสตราจารยจํานงค   อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการดวย8

โดยใหตรวจสอบวาเปนผูมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี กพอ. กําหนดหรือไม
มติท่ีประชุม ๑) อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยมีศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว10

เปนประธานกรรมการ
๒) มอบศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อของ ก.พ.อ.12

เปนกรรมการ และเพ่ิมศาสตราจารยจํานง  อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใน
สภามหาวิทยาลัย เปนกรรมการดวย โดยตรวจสอบคุณสมบัติใหถูกตองดวย14

๓.๖ แตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙16

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา เพ่ือใหการดําเนินการพิจารณาเลือกสรรบุคคลท่ีสมควรไดรับ
การพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘ เปนไปดวยความเหมาะสม คงไวซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แหงปริญญา18

จึงเห็นควรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลท่ีสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญา20

กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๙ (๑) ดังนี้
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ22

๒) อธิการบดี เปนรองประธาน
๓) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ24

๔) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
๕) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ26

๖) รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ เปนเลขานุการ
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรฯ ดังกลาว28

มติท่ีประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) นายถนอม  อินทรกําเนิด ประธาน30

๒) รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล รองประธาน
๓) รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการ32

๔) ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์  จักรกรณ กรรมการ



๑๐

๕) รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการ
๖) ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง เลขานุการ2

๗) อาจารยสันติเลิศ  เพ็ชรอาภารณ ผูชวยเลขานุการ
๘) ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ผูชวยเลขานุการ4

๓.๗ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย6

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในวาระใหมนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของ8

คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควร
ปรับปรุงคําสั่งดังกลาวใหเหมาะสม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุม10

เพ่ือโปรดพิจารณา
ท่ีประชุมอภิปรายและสรุปไดวา12

๑) ผูท่ีเปนกรรมการแตละฝายไมจําเปนตองมีจํานวนเทาเดิม ประเด็นสําคัญคือการมาประชุมให
ครบองคประชุม14

๒) ใหนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผูเปนประธานคณะกรรมการแตละฝายกอน
๓) ใหตัดฝายอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมออกไปเนื่องจากเปนภารกิจของฝายบริหาร16

๔) เนื่องจากฝายบริหารมีวาระท่ีรอนําเสนอเพ่ือดําเนินการในชวงนี้ท่ีประชุมจึงพิจารณาผูท่ีจะ
แตงตั้งเปนกรรมการฝายแผน งบประมาณ และการคลัง และฝายกลั่นกรองหลักสูตรกอน18

๕) ใหเพ่ิมคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายควบคุมความเสี่ยงดวย
มติท่ีประชุม ๑) ผูท่ีเปนกรรมการแตละฝายไมจําเปนตองมีจํานวนเทาเดิม ประเด็นสําคัญคือการมาประชุมให20

ครบองคประชุม
๒) ใหนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผูเปนประธานคณะกรรมการแตละฝายกอน22

๓) ใหตัดฝายอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมออกไปเนื่องจากเปนภารกิจของฝายบริหาร
๔) เนื่องจากฝายบริหารมีวาระท่ีรอนําเสนอเพ่ือดําเนินการในชวงนี้ท่ีประชุมจึงพิจารณาผูท่ีจะ24

แตงตั้งเปนกรรมการฝายแผน งบประมาณ และการคลัง และฝายกลั่นกรองหลักสูตรกอน
๕) ใหเพ่ิมคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายควบคุมความเสี่ยงดวย26

๓.๘ แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)28

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ขอบังคับ30

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบดวย32

๑) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ



๑๑

๒) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนรองประธานกรรมการ
๓) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยซึ่งคัดเลือกกันเอง2

จํานวนสองคน เปนกรรมการ
๔) ผูแทนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ประเภทขาราชการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย4

ราชภัฏพระนคร วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน เปนกรรมการ
๕) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ ใหนิติกรซึ่งอธิการบดีมอบหมาย6

เปนผูชวยเลขานุการ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา8

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณา โดยประธานใหกรรมการตาม ๓) และ ๔) ไปดําเนินการเลือกและสง
รายชื่อมาโดยมีขอสังเกตวาขณะนี้บุคลากรสวนใหญของมหาวิทยาลัยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในการดําเนินการ10

ตาม ๔) จึงขอใหประสานสภาคณาจารยและขาราชการไปดําเนินการใหมีการคัดเลือกผูแทนสองคน โดยใหมีท้ัง
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย12

มติท่ีประชุม อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย ๑) โดยใหกรรมการตาม ๓) และ ๔)
ไปดําเนินการเลือกและสงรายชื่อมาโดยมีขอสังเกตวาขณะนี้บุคลากรสวนใหญของมหาวิทยาลัยเปน14

พนักงานมหาวิทยาลัย ๒) ในการดําเนินการตาม ๔) ใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการไป
ดําเนินการโดยประชุมคัดเลือกผูแทนสองคน โดยใหมีท้ังขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย16

๓.๔ อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘18

รอบท่ี ๓
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและ20

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ รอบท่ี ๓ เพ่ือขออนุมัติปริญญาบัตร ท้ังนี้ โดยผานการ
พิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียด22

ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จงึเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
มติท่ีประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบท่ี ๓24

จํานวน ๖๔ คน ดังนี้
ระดับปริญญาโท จํานวน ๒๔ คน26

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๐ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๓ คน28

- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๐ คน
- ปริญญานิติศาตรบัณฑิต จํานวน ๓ คน30

- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๓ คน
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๑๑ คน32



๑๒

๓.๑๐ (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รองอธิการบดี/รักษา2

ราชการแทนผูอํานวยการกองนโยบายและแผน รายงานขอมูลความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยกอง
นโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํา (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘4

ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง
เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง6

เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตกรณี ๑) ตัวเลขใน8

หนา (๓) บทสรุปผูบริหารนั้นในสวนของการเบิกจายตัวเลขมีความคลาดเคลื่อน ๒) ตัวเลขผลการดําเนินโครงการ
สหกิจศึกษายังนอยอยูมากเพราะเหตุใด ๓) ควรเนนความเปนนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร โดยขอให10

รองอธิการบดีกํากับดูแลดวย เพราะไมมีผูแทนวิทยาลัยนานาชาติพระนครมารวมประชุมในครั้งนี้
อธิการบดีใหขอมูลวา ขณะนี้วิทยาลัยนานาชาติพระนครไดกําหนดใหใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร12

แลว และตอไปก็จะปรับปรุงใหอาคารปยมหาราช (อาคาร ๒๐) จะเปนอาคารท่ีมีสภาพแวดลอมการใชภาษาอังกฤษ
ท้ังอาคาร ขณะนี้กําลังปรับหลักสูตรศึกษาท่ัวไปของวิทยาลัยนานาชาติพระนครท่ีขณะนี้ยังคงจัดการเรียนการสอน14

ดวยภาษาไทย
นายผดุงชาติ  สุวรณวงศ ใหขอมูลวา ไดมีโอกาสสนทนากับอาจารยวิทยาลัยนานาชาติพระนคร16

ไดรับทราบวาพยายามสอนโดยใชภาษาอังกฤษแตหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปยังสอนเปนภาษาไทย ซึ่งทําใหนักศึกษาจีน
ประสบปญหาในการเรียน18

อธิการบดีรายงานวา ขณะนี้สถาบันภาษาไดจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กลาววาตองใหมหาวิทยาลัยเตรียมการใหการหมวดวิชา20

ศึกษาท่ัวไปการสอนเปนภาษาอังกฤษ เพราะหากยังสอนเปนภาษาไทย  นักศึกษาตางชาติก็จะมีปญหาในการเรียน
ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา ผลการปฏิบัติงานท่ี22

ไมบรรลุผลสําเร็จตองพิจารณาวาจะแกไขอยางไร สวนท่ีประสบผลสําเร็จแตยังไมเปนเลิศตามท่ีตองการก็ตองหาทาง
ปรับปรุง ในรายงานนี้มีสิ่งท่ีกลาวถึงหรือไมวาสิ่งท่ีไมสําเร็จมีอะไรบาง ท่ีสําเร็จมีอะไรบาง ควรแยกรายงานเปน24

ประเด็นๆ
รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา ขอมูลท่ีนําเสนอนี้มีแนวทางการพัฒนา26

แตไมไดแสดงในสวนของปญหาอุปสรรค แตตัวชี้วัดใดท่ีไมผานก็จะเขียนแนวทางพัฒนาไว
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอใหผูบริหารไดประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานอยางจริงจังดวย28

รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอสังเกตใน
เอกสารหนา ๓๙ วามหาวิทยาลัยไดประมาณการรายรับไว ๔๖๒ ลานบาท และประมาณการรายจายไว ๓๙๕ ลาน30

บาท การประมาณรายจายจากการรายรับตั้งไวรอยละ ๘๕ ซึ่งตามหลักการไมควรเกินรอยละ ๘๐ และจากการ
ประมาณการไว ๔๖๒ ลานนั้น การเก็บรายไดจริงได ๔๘๒ ลานบาทซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการประมาณการ หากคิดจาก32

รายรับจริงแลวมาจัดสรรไว ๓๙๕ ลานบาทหมายถึงตั้งรายจายไวรอยละ ๘๑ ขอสังเกตคือการตั้งการใชจาย



๑๓

งบประมาณเกินรอยละ ๘๐ การใชจายจริง ๓๙๕ ลานบาทตามท่ีตั้งไว หลังจากไตรมาสท่ี ๔ มีการใชจายไปรอยละ
๖๒ ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมายรอยละ ๙๖ จึงควรเรงรัดการใชงบประมาณ และในรายละเอียดหนา ๔๓ เปนรายไตร2

มาส หากเปรียบเทียบแลวพบวาไมเปนไปตามเปาหมายทุกไตรมาส มหาวิทยาลัยจึงตองมีกระบวนการเรงรัดการใช
จายงบประมาณ และเงินคงคลังท่ีขออนุมัติไว ๑๒๗ ลานบาท แตเม่ือสิ้นไตรมาสท่ี ๔ ใชไปคิดเปนรอยละ ๒๙.๖๒4

หากเปนเชนนี้ในปงบประมาณปตอไปก็ไมตองใชเงินคงคลัง ใหใชเงินประมาณการนอกงบประมาณมาตั้ง เพราะตั้ง
แลวใชไมถึงเปาหมายท่ีตั้งไว6

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เพราะเหตุใดจึงตั้งไวเกินรอยละ ๘๐ ของเงินรายได
รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา ในเอกสารหนา ๓๙ งบประมาณท่ีจัดสรร8

๓๙๕ ลานบาท ในสวนของเงินบํารุงการศึกษาภาคปกติ (บกศ.) กําหนดอยูท่ีไมเกินรอยละ ๘๐ รวมท้ังภาคพิเศษรอย
ละ ๘๐ แตท่ีเกินมาคือเงินคงคลัง เม่ือขออนุมัติงบประมาณ ๑๒๗ ลานบาทจึงทําใหอัตรารอยละนี้เปนตัวถวงใหรอย10

ละ ๘๐ ข้ึนมาเปนรอยละ ๘๕.๔๙ สวนในหนา ๔๐ ก็เชนเดียวกัน ประมาณการรายรับรอยละ ๘๐ อยูท่ี ๔๖๒ ลาน
บาท แตเม่ือรับจริงได ๔๘๒ ลานบาท เพ่ิมข้ึนมา ๒๐ ลานบาท เนื่องจากจํานวนนักศึกษาภาคปกติเพ่ิมข้ึนและมีการ12

เพ่ิมคาลงทะเบียนจึงทําใหการประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นในหนา ๔๑ เงินท่ีเบิกจายตามคาเปาหมาย
เงินคงคลังท่ีเบิกจายไปเพียง ๓๗ ลานบาท ฉะนั้นในสวนท่ียังคงเหลือ ๙๐ ลานบาทเศษ มีการกันเหลือมปไว ๗๐ ลาน14

บาท เนื่องจากยังมีครุภัณฑตางๆ ท่ีรอการเบิกจายและปจจุบันก็เบิกจายเรียบรอยแลว และในเอกสารหนา ๔๓
หนวยงานท่ีทําการเบิกจายนั้น จะรับไปดําเนินการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายตามท่ีรัฐบาลกําหนดใน16

ปงบประมาณตอไป
ศาสตราจารยจํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ เสนอแนะวา ควรมีบทสรุปผูบริหารท่ีชัดเจน กลาวถึงจุดเดน18

จุดท่ีควรแกไข
อธิการบดีกลาววา เพ่ือใหเปนนโยบายในการติดตามตามมาตรฐาน มหาวิทยาลัยจะนําเขามารายงานในทุก20

ไตรมาส
มติท่ีประชุม รับทราบโดยมีขอสังเกต ดังนี้22

๑) ตองเนนใหนักศึกษามีทักษะดานภาษาอังกฤษ
๒) หนวยงานท่ีมีความรูความสามารถไมหารายไดอยางจริงจัง24

๓) รายงานควรมีบทสรุปผูบริหารท่ีชัดเจน กลาวถึงจุดเดน จุดท่ีควรแกไข
๔) ใหเรงรัดพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติพระนครใหมีความเปนนานาชาติมากข้ึน26

28
๓.๑๑ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รองอธิการบดี/รักษา30

ราชการแทนผูอํานวยการกองนโยบายและแผน รายงานขอมูลความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยกอง
นโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และ32

ผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา34



๑๔

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ใหขอสังเกตวา เรื่องนี้ไดทํากันมาทุกป แตก็ยังมีการอภิปรายถึง
ความเสี่ยงท่ีนําเสนอมาทุกครั้งวา สมควรจะเปนความเสี่ยงของมหาวิทยาลยัหรือไม2

ท่ีประชุมเสนอใหตัดความเสี่ยงในเรื่องท่ีดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารออก เพราะเปนเรื่องลับ
และบางสวนยังอยูในกระบวนการ ตลอดจนใหตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิชวยพิจารณาตรวจสอบ4

นายไพรัช  อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนงใหขอมูลวา ผูนํานักศึกษาในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหติดตั้ง6

กลองวงจรปดจากกรณีนักศึกษาวิวาทกัน ซึ่งเปนความเสี่ยง
ศาสตราจารยจํานง  อดิวัฒนสิทธิ์ หารือวา ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานนั้น จะเพ่ิมประเด็นความ8

เสี่ยงเรื่องงบประมาณหรือไม
มติท่ีประชุม อนุมัติโดยใหไปแกไขในประเด็นตางๆ และใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง10

ถาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบ จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้
๑) ใหแกไขโดยตัดเรื่องท่ีดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารออก12

๒) ตอไปใหตั้งกรรมการจากผูเชี่ยวชาญดานนี้ชวยตรวจสอบ โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดานควบคุมความเสี่ยงโดยมีนายสมศักดิ์  สุโมตยกุล เปนประธาน14

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง16

ไมมี
18

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ
๕ .๑ รายงานการติดตามผลการดํ า เนิน งานตามมติและขอ เสนอแนะของท่ีประชุม20

สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙22

เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดติดตามการดําเนินการตามมติและ
ขอเสนอแนะของท่ีประชุมแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือ24

โปรดทราบ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอใหกรรมการไดอานรายงานฯ กอน และคราวตอไปใหนําเสนอการ26

ติดตามการดําเนินงานจากการประชุมครั้งนี้ดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ28

30

32

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ



๑๕

๖.๑ การประชุมรวมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะปฏิบัติหนาท่ี2

ครบปท่ีสาม ในวันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับไดมีการสรรหากรรมการตามพระราชบัญญัติฯ ในวาระ
ใหม สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดการประชุมรวมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.4

๒๕๔๗ ในวันเสารท่ี ๒๓ วันอาทิตยท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปนการประชุมนอกสถานท่ี (สัญจร) จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดทราบและเชิญเขารวมประชุมดังกลาว6

มติท่ีประชุม รับทราบ
8

๖.๒ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป10

๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดในวันศุกร สัปดาหท่ี ๓ ของเดือน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ12

มติท่ีประชุม รับทราบ
14

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
16

18
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา  นาคพริก20

ผูจดบันทึกการประชุม
22

อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน24

ผูตรวจรายงานการประชุม


